

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2023-2024

TT	Nội dung	Chi theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
1	Chương trình giáo dục TH nhà trường thực hiện	CTGDPT 2018				Chương trình GD 2006
2	Hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt đối với học sinh trong nhà trường	Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh: GDKN tự bảo vệ; KN phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu; KNS; võ thuật, TDTT; tổ chức cho HS thăm quan trải nghiệm, Thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ,...				
3	Yêu cầu phối hợp giữa gia đình và nhà trường.	Nhà trường luôn phối hợp tốt với gia đình phụ huynh trong việc giáo dục học sinh nhất là những HS thuộc diện chính sách, HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, HS khuyết tật, HS chậm phát triển trí tuệ, HS mồ côi, HS tàn tật,...				
4	Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.	Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ HS thường xuyên liên hệ chăm lo việc học tập cho con em. Tổ chức họp phụ huynh ít nhất 3 lần/ năm học.				
5	Kết quả năng lực phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.	Dự kiến kết quả đạt được trong năm như sau: - Năng lực: 99.9% - Phẩm chất: 100% - Học tập: 98,5% - Sức khỏe: 100% HS có sức khỏe bình thường (giảm đến mức thấp nhất HS suy dinh dưỡng và béo phì).				
	5.1 Về năng lực	Nhà trường cam kết đảm bảo 100% học sinh có năng lực tự phục vụ, tự quản bản thân, trang phục gọn gàng sạch sẽ.				
	Tự phục vụ tự quản					
	Hợp tác	GD học sinh biết cách hợp tác với người khác trong công việc, biết làm việc nhóm, biết điều hành công việc.				
	Tự học tự giải quyết vấn đề	GD cho học sinh khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề đảm bảo cam kết 97% học sinh.				
	5.2. Năng lực	Nhà trường phối hợp với GVCN, phụ huynh học sinh để GD học sinh biết giúp đỡ gia đình công việc vừa sức, tham gia lao động vệ sinh trường lớp và tham gia vào các hoạt động khác của nhà trường.				
	Chăm học, chăm làm					
Tự tin, trách nhiệm	Giáo dục học sinh tự tin trước đông người, tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.					

	Trung thực, kỷ luật	Cam kết đảm bảo giáo dục học sinh có ý thức kỷ luật tốt, biết trung thực trong công việc, trong học tập, trong cuộc sống
	Đoàn kết, yêu thương	GD học sinh biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Kính trọng thầy cô, ông bà bố mẹ và những người lớn tuổi; yêu thương bạn bè.
	5.3. Kết quả học tập	Nhà trường luôn đảm bảo chất lượng HS cam kết cuối năm học HSHTCT lớp học đạt tỷ lệ 99%; HS lớp 5 HTCTTH đạt tỷ lệ 100%.
	5.4. Sức khỏe	Nhà trường đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ y tế để phục vụ cho khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh; Đảm bảo an toàn về sức khỏe và vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Phối kết hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe định kỳ cho HS 2 lần/ năm học.
6	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.	Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại nhà trường. Đảm bảo 100% học sinh được ra lớp, không có HS bỏ học.

Đức Hợp, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Loan